



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว ชี้สอบตรงไม่ต้องกวดวิชา ยึดหลักสูตร-ประกาศผล 11 ธ.ค.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ของ มศว โดยวิธีการสอบตรง ประจำปี การศึกษา 2553 นั้น ขอให้ผู้ที่สมัครสอบ ได้ตรวจดูรายชื่อตัวเองและสถานที่สอบว่า ใช้สนามสอบที่ใดบ้าง ส่วนวันสอบ กำหนดไว้ 2 วันคือวันที่ 20 กันยายน สอบวิชา ของสายศิลป์ ส่วนวันที่ 27 กันยายน กำหนดให้เป็นวันสอบของสายวิทย์ โดยจะ ประกาศผลสอบชั้นแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน ประกาศผลสอบชั้นที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม และรายงานตัวเข้าเป็น นิสิต วันที่ 18 ธันวาคม ทั้งนี้ มศว จะส่งรายชื่อนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ของมหาวิทยาลัยไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อตัดสิทธิการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ปีการศึกษา 2553 ดังนั้นนักเรียนคนใดที่สอบได้และมารายงานตัวเป็นนิสิต มศว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถูกตัดสิทธิแอดมิสชันส์ เหตุที่ มศว กำหนดมาตรฐานดังกล่าว เพราะไม่ ต้องการให้นักเรียนที่สอบได้แล้วเดินสายสอบไปทุกสนามสอบ ซึ่งนอกจากจะเกิด ความวุ่นวายขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เกิดการสละสิทธิในสถาบันการศึกษาต่างๆ มากขึ้น ด้วย ที่สำคัญยังไปกั้นที่หนึ่งของนักเรียนคนอื่นๆ ที่ต้องการอยากเข้าเรียนในคณะนั้นๆ

ด้าน รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา มศว กล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียนที่สมัครสอบตรง มศว ให้ความสนใจกับ 2 วิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบในทุกคณะสาขา คือ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางการเรียน และต่างสงสัยว่า 2 วิชานี้ต้องการวัดความรู้ทางใดบ้าง จึงขอแนะนำว่าข้อสอบภาษาอังกฤษนั้น จะเป็นอังกฤษพื้นฐานที่ต้องการดูทักษะใน เรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียน จึงไม่อยากให้กังวลมากเกินไป ส่วนข้อสอบ ความถนัดทางการเรียนนั้น จะเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถพื้นฐานทั่วไปของ นักเรียน ได้แก่ ความสามารถทางการสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ โดยจะ ให้โจทย์มาแล้วให้นักเรียนแก้ปัญหา ซึ่งข้อสอบที่ มศว จัดสอบนั้น ถ้านักเรียนตั้งใจ เรียนในชั้นเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนติวหรือกวดวิชาในสถาบันกวดวิชาต่างๆ